



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. ผลประเมินการใช้ประโยชน์ อ่างเก็บน้ำน่านฤดินทรจินดา	ไทยรัฐ
2. ชวนกินหมูเพิ่มช่วยเกษตรกร	ไทยรัฐ
3. พาณิชย์สั่งห้ามห้างจัดโปรขายหมู	ข่าวสด
4. "พาณิชย์"รณรงค์ช่วยกันกินหมูหลังผลผลิตพุ่ง-ซื้ออาหารสัตว์เริ่มลง	ผู้จัดการรายวัย 360 องศา
5. พาณิชย์ชวนบริโภคเนื้อหมูเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง	แนวหน้า
6. พาณิชย์ชวนบริโภค 'หมู' โอดล้นตลาดเกษตรอ่วม	ไทยโพสต์
7. คอลัมน์: Photo & Story: แล้งนี้ นาข้าวไทยต้องผ่านไปให้ได้	กรุงเทพธุรกิจ
8. รายงาน: ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบาตอนล่างฯ ฝ่ายบ้านแก้งอันเนื่อง... สยามรัฐ	
9. สศช.หวั่นหนี้จำนำรถพุ่ง40% ชี้สภาพคลอง'คร้วเรื่อน'ทรุด	กรุงเทพธุรกิจ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าเท่าหยิ่งดิน: รอคลอดข้าว 10 สายพันธุ์	ไทยรัฐ
12. หนุนไถอย่างไ่มะดันห้วยทับทันเป็นสินค้าGI	เดลินิวส์

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยถึงการประเมินผลการใช้ประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา (เขื่อนห้วยโสมง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วไปกว่า 94% และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสิ้นในปี 2569 พบว่า ในปีเพาะปลูก 2566/2567 สามารถจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ถึง 33.12 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนในช่วงฤดูฝนจัดสรรน้ำได้ 9.40 ล้าน ลบ.ม. เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศและเกษตรกรรมในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่



ไม่ผลนาข้าว และบ่อปลาและยังใช้น้ำเพื่อชะลอความเค็มในลุ่มน้ำบางปะกง ในช่วงฤดูแล้งได้ถึง 64.5 ล้าน ลบ.ม.และเจือจางน้ำเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี 18.11 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 1,664 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ได้ช่วยเหลือใน 8 ด้านหลักคือ ด้านเศรษฐกิจกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนับสนุนพันธุ์ไม้ปื้ยกอกและปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการปลูกพืชทางเลือกใหม่ กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการป้องกันการเสื่อมโทรมของดินในพื้นที่ชลประทานโดยการปรับปรุงดินและการพัฒนา

ผลประเมินการใช้ประโยชน์ อ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา



อุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพกรมประมงส่งเสริมการเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในช่วงฤดูปลา วางไข่พร้อมสนับสนุนพันธุ์ปลา



เกษตรกรด้านการพัฒนาที่ดินพร้อมสนับสนุนวัสดุ



และอาหาร

ส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ 44 มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 12,414 บาทต่อครัวเรือนต่อปี จากการจำหน่ายพืชผักสวนครัว ปลา ไก่เนื้อ ไข่ และการแปรรูปผลผลิต เกษตรกรร้อยละ 67 สามารถลดรายจ่ายได้เฉลี่ย 9,213 บาทต่อครัวเรือนต่อปีจากการนำพืชผักสวนครัว ปลา ไก่ ไข่ มาบริโภคในครัวเรือน และเกษตรกรร้อยละ 44 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้เฉลี่ย 3,259



บาทต่อครัวเรือนต่อปี จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมัก ปุ๋ยหมักใช้เองแทนการใช้ปุ๋ยเคมี การใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช



ด้านสังคมเกษตรกรร้อยละ 70 มีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมทางการเกษตร เช่น กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ กลุ่มแปรรูปและผลิตอาหารปลากลุ่มไม้ผล กลุ่มปื้ยหมัก นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ และเกษตรกรร้อยละ 88 มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในชุมชน เช่น การปลูกต้นไม้ในชุมชน ปล่อยปลา ลงเขื่อน ร่วมพัฒนาพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน

ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรร้อยละ 70 ลดการใช้สารเคมีในการผลิต และร้อยละ 77 หันมาใช้อินทรีย์วัตถุเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน ช่วยให้ดินมีธาตุอาหารเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 97 พอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากถึงมากที่สุดและมีความตั้งใจทำกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่/ขยายผลให้กับเกษตรกรรายอื่นๆต่อไป.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

ชวนกินหมูเพิ่มช่วยเกษตรกร

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า กรมร่วมมือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ รณรงค์ให้ผู้บริโภคช่วยกันบริโภคเนื้อหมูเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยลดราคาให้กับผู้เลี้ยงหมูที่ได้รับผลกระทบจากราคาลดลง เพราะขณะนี้ผลผลิตหมูมีชีวิตเกินความต้องการ จากปกติจะมีหมูออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ 50,000 ตัว แต่ขณะนี้อยู่ที่ 58,000 ตัว จึงต้องเร่งระบายผลผลิตส่วนเกิน แม้กรมปศุสัตว์ได้เร่งแก้ตัดวงจรหมูด้วยการผลักดันให้ทำหมูหันไปแล้วส่วนหนึ่ง นอกจากนี้กรมยังได้ขอความร่วมมือห้างค้าส่งค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ให้จัดโปรโมชันลดราคาเนื้อหมูในช่วงนี้เพราะราคาถูกอยู่แล้ว โดยราคาเฉลี่ยปัจจุบันกิโลกรัม (กก.) ละ 130 บาท และหากนำเนื้อหมูมาจัดโปรโมชันเกรงว่าจะกดราคารับซื้อหมูและกระทบกับเกษตรกร

สำหรับราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มปัจจุบันอยู่ที่ กก.ละ 67-68 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ผู้เลี้ยงขาดทุน เพราะ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** ประเมินว่า ต้นทุนอยู่ที่ กก.ละ 72 บาท โดยการตัดวงจรหมูจะช่วยดึงราคาให้สูงขึ้น อีกทั้งกรมยังจะช่วยดูแลด้านต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะราคาอาหารสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้ “ราคาหมูลดลงเพราะผู้เลี้ยงเร่งเพิ่ม

การผลิต จากช่วงที่ผ่านมาเกิดโรคระบาด จนผลผลิตลดและราคาสูงขึ้น จึงต้องเร่งระดมเลี้ยง จนขณะนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดเกินความต้องการ จึงต้องดึงผลผลิตส่วนเกินออก ขณะเดียวกันกำลังซื้อในประเทศก็อ่อนตัวด้วย”

ด้าน ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ราคาวัตถุดิบและอาหารสัตว์พบว่าแนวโน้มราคาลดลงตามต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงโดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เดือน ม.ค.-ก.พ.67 กก.ละ 10.26 บาท จากเฉลี่ยทั้งปี 66 กก.ละ 12.67 บาท, ถากถั่วเหลือง กก.ละ 13.92 บาท จากปี 66 กก.ละ 16.84 บาท, ข้าวสาลี กก.ละ 7.74 บาท ปี 66 กก.ละ 8.23 บาท และปลาป่น กก.ละ 32 บาท ปี 66 กก.ละ 36.61 บาท

“กรมจะติดตามราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างใกล้ชิด หากลดลงก็จะคุยกับผู้ผลิตให้ลดราคาอาหารสัตว์ลงให้สอดคล้องกัน ซึ่งเท่าที่ติดตามดูถากถั่วเหลืองมีแนวโน้มลดลงเพราะอาร์เจนตินาและบราซิลผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกสำหรับการช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์ให้ผู้เลี้ยงหมูจากการเชื่อมโยงผู้เลี้ยงกับโรงงานอาหารสัตว์ที่ได้ดำเนินการไปเมื่อปีที่แล้ว หากผู้เลี้ยงสุกรมีความต้องการก็พร้อมเชื่อมโยงให้ต่อไป”.

พาณิชย์สั่งห้ามห้างจัดโปรขายหมู

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ทำโครงการตัดวงจรลูกหมู เร่งลดจำนวนลูกหมูที่จะเข้าสู่ระบบการผลิต เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตหมูเกินความต้องการ จนส่งผลกระทบต่อราคาที่เกษตรกรขายได้ เบื้องต้นจะตัดวงจรลูกหมูเฉลี่ยวันละ 8,000 ตัว เนื่องจากปัจจุบันสามารถผลิตลูกหมูได้เฉลี่ยวันละ 58,000 ตัว ขณะที่ความต้องการบริโภคอยู่ที่วันละ 50,000 ตัว มีส่วนเกินวันละ 8,000 ตัว

นอกจากนี้ กรมยังได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังห้างค้าส่งค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ให้งดการจัดโปรโมชันลดราคาสินค้าเนื้อสุกรในช่วงนี้ เพราะราคาถูกอยู่แล้ว และอาจจะเป็นการไปกดทับราคารับซื้อหมูจากเกษตรกรให้ต่ำลงอีก โดยปัจจุบันเนื้อหมูชำและมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัม 130 บาท ส่วนราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มปัจจุบันอยู่ที่ก.ละ 67-68 บาท ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงยังคงขายได้ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประเมินว่าอยู่ที่ก.ละ 72 บาท รวมทั้งยังได้เร่งรณรงค์ให้ประชาชนบริโภคหมูเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตในตลาด

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า เพื่อดูแลลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรฟาร์มหมู กรมมีโครงการที่จะเชื่อมโยงวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาถูกให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง เบื้องต้นกรมได้หารือกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เพื่อติดตามสถานการณ์ราคา และสถานการณ์วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์อย่างใกล้ชิด พบว่าแนวโน้มราคาปรับตัวลดลงตามต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง โดยขณะนี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อยู่ที่ กก.ละ 10.26 บาท ปีที่แล้วเฉลี่ยทั้งปี 12.67 บาท กากถั่วเหลือง เฉลี่ย ม.ก.-ก.พ.2567 กก.ละ 13.92 บาท ปีที่แล้ว กก.ละ 16.84 บาท

“พาณิชย์”รณรงค์ช่วยกันกินหมูหลังผลผลิตพุ่ง-ซื้ออาหารสัตว์เริ่มลง

ผู้จัดการรายวัน360° – กรมการค้าภายใน จับมือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ รณรงค์บริโภคเนื้อหมู หลังยังมีผลผลิตส่วนเกิน เพื่อช่วยดูแลราคาให้กับเกษตรกร พร้อมขอความร่วมมือห้าง จัดจัดโปรโมชั่น ช่วงนี้ หวังไปกดราคาซื้อหมูมาขาย แจกข้าวแถม โฉมราคาอาหารสัตว์เริ่มปรับตัวลดลง หลังวัตถุดิบหลายตัวราคาลง

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมมือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ รณรงค์ให้ผู้บริโภคช่วยกันบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยดูแลราคาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู ที่ได้รับผลกระทบจากราคา เพราะขณะนี้ผลผลิตหมูมีชีวิตเกินความต้องการจากปกติ จะมีหมูออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ 5 หมื่นตัว แต่ขณะนี้อยู่ที่ 5.8 หมื่นตัว จึงต้องหาทางเร่งระบายผลผลิตส่วนเกิน แม้ว่าในส่วนของการปศุสัตว์จะเร่งแก้ปัญหาตัดวงจรหมูด้วยการผลักดันให้ทำหมูหันไปแล้วส่วนหนึ่ง

ทั้งนี้ กรมยังได้ขอความร่วมมือไปยังห้างค้าส่งค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก จัดโปรโมชั่นลดราคาลินค้าเนื้อสุกรในช่วงนี้ เพราะราคาเนื้อหมูถูกอยู่แล้ว โดยราคาเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ กิโลกรัม (กก.) ละ 130 บาท และหากมีการนำเนื้อหมูมาจัดโปรโมชั่น เกรงว่า จะไปกดราคาซื้อหมู และกระทบกับเกษตรกร

ส่วนสถานการณ์ราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มปัจจุบัน อยู่ที่ กก.ละ 67-68 บาท ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยง ยังคงขายได้ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประเมินว่าอยู่ที่ กก.ละ 72 บาท ซึ่งการตัดวงจรหมู จะช่วยดึงราคาให้สูงขึ้น และกรม

ยังจะเข้าไปช่วยดูแลในด้านต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะราคาอาหารสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมได้หารือกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เพื่อติดตามสถานการณ์ราคา และสถานการณ์วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ พบว่า แนวโน้มราคาปรับตัวลดลงตามต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง โดยขณะนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อยู่ที่ กก.ละ 10.26 บาท ปีที่แล้วเฉลี่ยทั้งปี 12.67 บาท กากถั่วเหลือง เฉลี่ย ม.ค.-ก.พ.2567 กก.ละ 13.92 บาท ปีที่แล้ว กก.ละ 16.84 บาท ข้าวสาลี กก.ละ 7.74 บาท ปีที่แล้ว กก.ละ 8.23 บาท ปลาป่น กก.ละ 32 บาท ปีที่แล้ว กก.ละ 36.61 บาท

“กรมจะติดตามสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างใกล้ชิด และหากปรับลดลงต่อเนื่อง ก็จะคุยกับผู้ผลิต ให้ปรับลดราคาลงมาให้สอดคล้องกัน ซึ่งเท่าที่ติดตามดู ข้าวโพดทรงตัว ข้าวสาลีลดลง กากถั่วเหลือง ลดลง และคาดว่า จะลดลงอีก เพราะอาร์เจนตินาเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก ส่วนปลาป่น ทรงตัวอยู่สูง แต่ก็ถูกกว่าปีก่อน ขณะที่ราคาอาหารสัตว์ตอนนี้ เทียบกับปีที่แล้ว พบว่ามีราคาทยอยปรับลดราคาลงมาแล้ว” ร.ต.จักรากล่าว

สำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู ในการลดต้นทุนราคาอาหารสัตว์ จากการเชื่อมโยงเกษตรกรผู้เลี้ยงกับโรงงานอาหารสัตว์ ซึ่งได้ดำเนินการไปเมื่อปีที่แล้ว หากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร มีความต้องการ ก็พร้อมที่จะทำการเชื่อมโยงให้ต่อไป.

พาณิชย์ชวนบริโภคเนื้อหมู เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน (กน.) เปิดเผยว่ากรมได้ร่วมมือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ รมรทกให้ผู้บริโภคช่วยกันบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยดูแลราคาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู ที่ได้รับผลกระทบจากราคา เพราะขณะนี้ผลผลิตหมูมีชีวิตเกินความต้องการจากปกติจะมีหมูออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ 5 หมื่นตัว แต่ขณะนี้อยู่ที่ 5.8 หมื่นตัว จึงต้องเร่งระบายผลผลิตส่วนเกิน แม้ว่ากรมปศุสัตว์จะเร่งแก้ปัญหาตัดวงจรหมูด้วยการผลักดันให้ทำหมูหันไปแล้วส่วนหนึ่ง

กรมฯได้ขอความร่วมมือไปยังห้างค้าส่งค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกโปรโมชันลดราคาสินค้าเนื้อสุกรในช่วงนี้ เพราะราคาเนื้อหมูถูกอยู่แล้ว ราคาเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 130 บาท หากนำเนื้อหมูมาจัดโปรโมชัน เกรงว่าจะไปกดราคาผู้บริโภค และกระทบเกษตรกร

สถานการณ์ราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มปัจจุบันอยู่ที่ กก.ละ 67-68 บาท ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยง ยังคงขายได้ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประเมินว่าอยู่ที่ กก.ละ 72 บาท การตัดวงจรหมู จะช่วยดึงราคาให้สูงขึ้น และกรมยังจะเข้าไปช่วยเหลือในด้านต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะราคาอาหารสัตว์

เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่ากรมได้หารือกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เพื่อติดตามสถานการณ์ราคา และสถานการณ์วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์พบว่า แนวโน้มราคาปรับตัวลดลงตามต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง ขณะนี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ กก.ละ 10.26 บาท ปีที่แล้วเฉลี่ยทั้งปี 12.67 บาท กากถั่วเหลืองเฉลี่ยมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 กก.ละ 13.92 บาท ปีที่แล้ว กก.ละ 16.84 บาท ข้าวสาลี กก.ละ 7.74 บาท ปีที่แล้ว กก.ละ 8.23 บาท ปลาป่น กก.ละ 32 บาท ปีที่แล้ว กก.ละ 36.61 บาท

“กรมจะติดตามสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างใกล้ชิด และหากปรับลดลงต่อเนื่องก็จะคุยกับผู้ผลิตให้ปรับลดราคาลงมาให้สอดคล้องกัน ซึ่งเท่าที่ติดตามดู ข้าวโพดทรงตัว ข้าวสาลีลดลง กากถั่วเหลือง ลดลง และคาดว่าจะลดลงอีก เพราะอาร์เจนตินา เพิ่มพื้นที่เพาะปลูก ส่วนปลาป่นทรงตัวอยู่สูง แต่ก็ถูกกว่าปีก่อน ขณะที่ราคาอาหารสัตว์ตอนนี้ เทียบกับปีที่แล้ว พบว่า มีการทยอยปรับลดราคาลงมาแล้ว”ร.ต.จักรากล่าว

ส่วนโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูในการลดต้นทุนราคาอาหารสัตว์ จากการเชื่อมโยงเกษตรกรผู้เลี้ยงกับโรงงานอาหารสัตว์ ซึ่งได้ดำเนินการไปเมื่อปีที่แล้ว หากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร มีความต้องการก็พร้อมจะเชื่อมโยงให้ต่อไป

พาณิชย์ชวนบริโภค 'หมู' ปลอดภัยลดเกษตรกรอ่วม

ไทยโพสต์ • “พาณิชย์” จับมือหน่วยงานเร่งรัดระดับประชาชนบริโภคเนื้อหมู หลังผลผลิตลดตลาด พร้อมขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าจัดโปรโมชั่นวันลดราคาหมูตั้งหนัก แจงแนวโน้มราคาอาหารสัตว์ปรับปรับตัวลดลง

นายวัฒนศักย์ เลือะเอียด อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมมือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ รมรณรงค์ให้ผู้บริโภคช่วยกันบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยดูแลราคาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูที่ได้รับผลกระทบจากราคา เพราะขณะนี้ผลผลิตหมูมีชีวิตเกินความต้องการ จึงต้องหาทางเร่งระบายผลผลิตส่วนเกิน แม้ว่าในส่วนของการปศุสัตว์จะเร่งแก้ปัญหาตัดวงจรหมูด้วยการผลักดันให้ทำหมูหันไปแล้วส่วนหนึ่ง

“ได้ขอความร่วมมือไปยังห้างค้าส่งค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ให้งดการจัดโปรโมชั่นลด

ราคาสินค้าเนื้อสุกรในช่วงนี้ เพราะราคาเนื้อหมูถูกอยู่แล้ว โดยราคาเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ กิโลกรัม (กก.) ละ 130 บาท และหากมีการนำเนื้อหมูมาจัดโปรโมชั่น เก่งว่าจะไปกดราคาบริโภคหมู และกระทบกับเกษตรกรส่วนสถานการณ์ราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มปัจจุบันอยู่ที่ กก.ละ 67-68 บาท ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงยังคงขายได้ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต” นายวัฒนศักย์กล่าว

รต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่าการได้หารือกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เพื่อดูสถานการณ์ราคา และสถานการณ์วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ พบว่าแนวโน้มราคาปรับตัวลดลงตามต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง ซึ่งกรมจะติดตามสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างใกล้ชิด และหากปรับลดลงต่อเนื่อง ก็จะคุยกับผู้ผลิตให้ปรับลดราคาลงมาให้สอดคล้องกัน.

แล้งนี้ นาข้าวไทยต้องผ่านไปได้



กรุงเทพธุรกิจ Photo & Story

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายครองศักดิ์ สรรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พบปะเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี, อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท และ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับตัวและลดผลกระทบจากปัญหาน้ำน้อย

ปัจจุบัน ปริมาณน้ำต้นทุนใช้ได้ ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแคว

น้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้อยกว่าช่วงเดียวกันของ ปี 2566 จำนวน 2,546 ล้าน ลบ.ม. (ข้อมูล: สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน วันที่ 2 มี.ค. 2567) รวมทั้งแนวโน้มสถานการณ์เดือน มี.ค. ต่อเนื่อง เม.ย. 2567

พบว่าจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติ และอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ 1-2 องศา (ข้อมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา) ปลูกได้ช้ากว่าร้อน และแล้งในช่วงเวลาดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง

โดยเฉพาะการเพาะปลูกข้าวนาปรัง รอบที่ 2 ซึ่งจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ภัยแล้งในพื้นที่เขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาดังกล่าว

พบว่า เกษตรกรรับทราบถึงสถานการณ์ ปริมาณน้ำต้นทุนที่ใช้การได้ รวมทั้งมีความตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบ และความเสียหายต่อผลผลิตรวมทั้งการ ลงทุนที่จะเกิดขึ้น

สอดคล้องกับการสัมมนาเกษตรกรที่ เพิ่งเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จเมื่อสิ้นเดือน ก.พ. และ จะงดการปลูกข้าวนาปรัง รอบ 2 เพื่อรอการ ส่งน้ำในหัววันที่ 1 พ.ค. 2567 สำหรับปลูกข้าว นาปีซึ่งจากกรณีดังกล่าวแสดงถึงเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวบริเวณลุ่มเจ้าพระยา ได้ติดตาม สถานการณ์น้ำและประเมินความเสี่ยง ในอนาคตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะที่จะต้อง เตรียมน้ำต้นทุนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า



ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำ >8
ห้วยกะเบาตอนล่างฯ ฝายบ้านแก้ง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครพนม



ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบาตอนล่างฯ ฝายบ้านแก้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครพนม



รายงาน

องคมนตรีติดตามตรวจเยี่ยมโครงการ
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำริ จังหวัดนครพนม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นาย
จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธาน
อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ



อันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายศุภรัตน์ อินทรารุช ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดนครพนม เพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม ซึ่งปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎร รวม 119 โครงการ โดยเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน 86 โครงการ โอกาสนี้องคมนตรีให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อยอดขยายผลโครงการตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้นในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบาตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอู่เม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2528 เพื่อเก็บน้ำไว้ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งกรมชลประทานดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2533 เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางพร้อมระบบส่งน้ำ สามารถเก็บกักน้ำได้ 5.070 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายความยาวรวม 9,700 เมตร สามารถช่วยเหลือนักประดาน้ำแดงอู่เม้า ตำบลอู่เม้า

อำเภอธาตุพนม มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และพื้นที่การเกษตร ประมาณ 2,000 ไร่ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน โอกาสนี้ องคมนตรีรับฟังผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำจากผู้แทนกรมชลประทาน จากนั้นพบปะราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ และมอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป

ต่อมาองคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังโครงการฝายบ้านแก้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ราษฎรบ้านแก้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากราษฎรที่ได้สละที่ดินบางส่วนในการก่อสร้างโครงการ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จและสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรบ้านแก้ง และหมู่บ้านใกล้เคียงมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือพื้นที่ในฤดูฝน 330 ไร่ ฤดูแล้ง 60 ไร่ ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำอีกด้วย

โดยองคมนตรีรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการน้ำ พร้อมพบปะผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ และปล่อยพันธุ์ปลาลงอ่างเก็บน้ำเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป

สศช.ห่วงหนี้จํานำารถพุ่ง40% ชี้อสภาพคล่อง'ครัวเรือน'ทรุด

กรุงเทพธุรกิจ ● สศช.เผยหนี้ครัวเรือนไทยทะลุ 16.2 ล้านล้านบาท และ 90.9% ของจีดีพี ชี้อแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราชะลอลง เห็นสัญญาณสินเชื่อรถยนต์และอสังหาฯ เริ่มชะลอ แต่หนี้จํานำารถเบียดหนี้รถยนต์และอสังหาฯ ยอดพุ่ง 40.2% เป็นหนี้กู้ยืมดอกเบี้ยสูง สะท้อนครัวเรือนขาดสภาพคล่อง "คนชก" ไม่ฟื้นแรงควรผ่อนเกณฑ์ LTV หรือไม่ ระบุหนี้ครัวเรือนยังสูงมาก ชี้อสัดส่วนจ้างงานไร้ฝีมือสูง สะท้อนยังไม่ปรับโครงสร้างการผลิต

จากปัญหานี้ภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้บริโภคต่างระมัดระวังในการใช้จ่ายใช้สอย ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินและภาระหนี้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น อีกทั้งเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ายังคงชะลอตัว ปัญหาเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อที่อาจกดดันให้ห่วงโซ่อุปทานโลกหยุดชะงักส่งผลให้ราคาพลังงานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ผันผวน และสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งจะกระทบอุตสาหกรรมที่พึ่งพาผลผลิตทางการเกษตร

นอกจากนี้ จากนโยบายการปล่อยสินเชื่อภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสังคมทำให้ยอดขายรถยนต์ โดยเฉพาะรถกระบะในประเทศลดลง โดยผู้ประกอบการต่างหวังว่าเมื่อจบประมาณการขายประจำปี 2567 ที่น่าจะผ่านการอนุมัติในเดือน เม.ย.-พ.ค.2567 จะช่วยให้การลงทุนและการใช้จ่ายภาครัฐดีขึ้น โดยกระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้นจะมีกำลังซื้อรถยนต์หรืออสังหาริมทรัพย์มากขึ้น

ทั้งนี้ จากข้อมูล กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พบว่าการเข้มงวดสินเชื่อได้กระทบทุกสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่หาเช้ากินค่ำ มักจะซื้อรถกระบะและส่วนใหญ่ โดยกลุ่มเหล่านี้มักจะมีขาดหลักฐานทางด้านการเงิน จากข้อมูลพบว่า ยอดปฏิเสธสินเชื่อรถยนต์มีมากถึง 50% โดยเฉพาะยอดขายรถกระบะที่ลดลง 30-50% ของปี 2566

นายอนุชา พิษยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงภาวะสังคมไตรมาส 4 และภาพรวมปี 2566 ว่าหนี้สินครัวเรือนไทย

อ่านต่อหน้า | 4

▶ ต่อจากหน้า 1

สศช.

ในไตรมาสสาม ปี 2566 มีมูลค่ารวม 16.2 ล้านล้านบาท ขยายตัว 3.3% ซึ่งเป็นการขยายตัวที่ชะลอตัวลงจากไตรมาสเดียวกันของปี

โดยสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อจีดีพี อยู่ที่ 90.9% ของจีดีพี ขณะที่ด้านคุณภาพสินเชื่อต่อยลทุกประเภทสินเชื่อ โดยหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) มีมูลค่า 1.52 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินเชื่อรวมเป็น 2.79% เพิ่มขึ้นจาก 2.71% ในไตรมาสก่อน

สินเชื่อจํานำารถเบียดหนี้รถยนต์พุ่ง40%

ทั้งนี้ แม้หนี้ครัวเรือนไทยจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง จากการก่อหนี้ที่ลดลงในเกือบทุกประเภทสินเชื่อ โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ และรถยนต์ โดยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน ยกเว้นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันเป็นรถยนต์ (สินเชื่อจํานำารถเบียด) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูล สศช.พบว่า สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับขยายตัวถึง 15.6% ถือว่าขยายตัวในระดับสูงตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับประเภทที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ขยายตัวเพิ่มถึง 40.2%

ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นการขาดสภาพคล่องของครัวเรือนที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่อนุมัติเร็วและง่าย แต่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่อประเภทอื่นๆ และเป็นแนวโน้มจะเป็นทางเลือกสุดท้ายในการ

กู้ยืมเงินเพื่อเติมสภาพคล่อง เพิ่มขึ้นจากปลายปีก่อนที่สัดส่วนเพียง 2.4%

โดยหนี้ที่เป็นหนี้ค้ำประกัน 1-3 เดือน (SML) ของสินเชื่อประเภทยานยนต์สูงขึ้นต่อเนื่องโดยอยู่ที่ 14.5% สูงกว่า SML ทั่วไปที่อยู่ที่ระดับ 6.66% สะท้อนปัญหาการรุนแรงของหนี้เสียสินเชื่อรถยนต์ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ระบุว่าปี 2566 มียอดรถถูกยึดเพิ่มขึ้นเป็น 25,000 คันต่อเดือน จากในปี 2565 ที่อยู่ที่ประมาณ 20,000 คันต่อเดือน

ไม่ฟื้นแรงปลดล็อกมาตรการLTVหรือไม่

ส่วนประเด็นหนี้ครัวเรือนในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มเห็นสัญญาณการก่อหนี้ลดลงแล้วภาครัฐควรผ่อนเกณฑ์มาตรการอัตราส่วนการให้สินเชื่อโดยเทียบกับมูลค่าหลักประกัน (LTV) เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ให้เข้มงวดน้อยลงหรือไม่

นายอนุชา กล่าวว่า ในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณา ซึ่งก็ต้องดูให้รอบคอบระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจกับความเสถียรที่อาจทำให้ประชาชนเป็นหนี้มากขึ้นซึ่งอาจส่งผลกับความพยายามในการลดหนี้ครัวเรือนลงซึ่งขณะนี้หนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีถือว่ายังอยู่ในระดับสูงมากอย่างไรก็ตามต้องหาทางลดระดับหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีที่อยู่ในระดับสูงลงมาก่อน

จับตาครัวเรือนขาดสภาพคล่อง

ทั้งนี้ สศช.สรุปประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญที่เกี่ยวกับหนี้ครัวเรือน ได้แก่

1. การติดตามการบังคับใช้หลักเกณฑ์ Responsible Lending และการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ รวมถึงการก่อหนี้ส่วนบุคคลภายใต้กำกับที่ขยายตัวในระดับสูงและมีหนี้เสียเพิ่ม

ขึ้น ไตรมาส 3 ปี 2566

2. การติดตามผลของการบังคับใช้หลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมในการแก้ปัญหาหนี้สิน ครัวเรือน อีกทั้งต้องติดตามการได้รับความช่วยเหลือของลูกหนี้ โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นหนี้เรื้อรัง

3. การเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ที่สะท้อนการขาดสภาพคล่องของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น

4. การติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ โดยต้องติดตามความสามารถในการไกล่เกลี่ยหนี้ในระบบและอาจต้องผ่อนปรนเงื่อนไขการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดอุปสรรคการให้กู้ยืมกับกลุ่มลูกหนี้ในระบบควบคู่กับการติดตามความสามารถ

ในการชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งต้องเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่แน่นอน เนื่องจากถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจก่อหนี้ในระบบได้ในอนาคต

การจ้างงานฟื้นตัวเท่าก่อนโควิด

นอกจากนี้ สศช.รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 4 และภาพรวมปี 2566 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและชั่วโมงการทำงานปรับตัวดีขึ้น และการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมภาวะการมีงานทำและว่างงานของไทยกลับมาใกล้เคียงช่วงโควิด-19

ทั้งนี้ ผู้มีงานทำมีจำนวน 40.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 1.7% โดยภาคเกษตรขยายตัว 1% ส่วนการจ้างงานสาขานอกภาคเกษตรกรรมขยายตัว 2% มีผู้ว่างงาน 3.3 แสนคน ลดลงทั้งผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน และไม่เคยทำงานมาก่อน

รวมทั้งลดลงทุกระดับการศึกษาสำหรับภาพรวมปี 2566 อัตราการมีงานทำอยู่ที่ 98.68% เพิ่มขึ้นกว่าช่วงก่อนมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะที่การว่างงานโดยรวมอยู่ที่ 0.98%

ขณะที่ ชั่วโมงการทำงานปรับตัว

ดีขึ้น โดยภาพรวมและเอกชนอยู่ที่ 42.6 และ 46.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สอดคล้องจำนวนผู้ทำงานต่ำระดับและผู้เสมือนว่างงานที่ลดลง 23.6% และ 6.8% ตามลำดับ ขณะที่ค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนอยู่ที่ 14,095 เพิ่มขึ้น 0.9% ส่วนค่าจ้างแรงงานภาพรวมอยู่ที่ 15,382 บาทต่อคนต่อเดือน ลดลง 0.2%

ห่วงสัดส่วนจ้างงานไร้ฝีมือสูง

นอกจากนี้ในประเด็นของแรงงานไทย สศช.ให้ความสำคัญกับความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตให้เป็นอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต ซึ่งโครงสร้างการจ้างงานของอุตสาหกรรมการผลิตในปี 2565 ยังเน้นแรงงานไม่มีฝีมือ มีสัดส่วนถึง 43.6% เพิ่มขึ้นจาก 26.2% ในปี 2560 สะท้อนปัญหาโครงสร้างการผลิตของไทยที่ยังไม่ยกระดับการผลิตสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย และสถานประกอบการจำนวนมากต้องการเพียงแรงงานทักษะพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งกระทบกับเศรษฐกิจไทยระยะต่อไป

"แรงงานไร้ฝีมือภาคอุตสาหกรรมที่ลือลุ่มมาก เป็นตัวขัดขวางของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของไทยที่ยังไม่สำเร็จมากนัก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่อุตสาหกรรมเดิม ซึ่งจะกระทบการผลิตในอนาคต ซึ่งเรื่องนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้ไขทั้งการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในขั้นตอนการผลิตให้มากขึ้น" นายธนุชา กล่าว

ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยระดับดังกล่าวมีผู้สมัครงานต่ำกว่าตำแหน่งงานว่างถึง 6.8 และ 7.1 เท่า ตามลำดับ

แนะเตรียมคนรองรับ "เอไอ"

รวมทั้งการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการใช้ AI ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยควรอัปเดตทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้กับแรงงานในตลาดผลิตแรงงานรุ่นใหม่ให้มีทักษะด้าน AI และทักษะที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนนี้ต้องมีหลักสูตรที่เข้ามาช่วยพัฒนาทักษะใน

ระยะสั้นอาจเป็นระยะเวลา 3-4 เดือน เพื่อให้แรงงานมีทักษะมากขึ้น

สำหรับประเด็นการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่มีข้อเสนอให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศภายในเดือน เม.ย. นี้ แนวทางในการขึ้นค่าแรงที่เหมาะสมคือการขึ้นค่าแรงตามทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในบางพื้นที่ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งลักษณะแบบนี้ผู้ประกอบการจะปรับตัว และจ่ายค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม ต้องมีการเน้นในเรื่องของการเพิ่มทักษะแรงงานของไทยอย่างเป็นระบบทั้งการสร้างแรงงานที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการในอนาคตตั้งแต่ในสถานศึกษา ขณะเดียวกันก็ต้องมีระบบที่จะพัฒนาทักษะแรงงานที่ทำงานแล้วให้สามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ได้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว



เกษตรวันนี้.....● เดือนเกษตรกรรมสวนส้มเขียวหวาน ให้เฝ้าระวังเพลี้ยไฟในระยะที่ส้มติดผลอ่อนจนถึงผลส้มมีขนาดเบอร์ 4 จะพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากเจาะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนและผลอ่อน ส่งผลให้ใบผิดปกติ ใบแคบเรียว ก้าน มักพบเพลี้ยไฟเข้าทำลายรุนแรงในระยะผลอ่อน ตั้งแต่กลีบดอกร่วงจนถึงผลส้มเขียวหวานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร ส้มผลอ่อนที่ถูกทำลายจะเกิดวงสีเทาเงินบริเวณขั้วและก้นผล หรือเป็นทางสีเทาเงินตามความยาวของผล ทำให้ผลแคะแกร็น.....● แนวทางการป้องกันและแก้ไขการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ เกษตรกรควรควบคุมบังคับให้ต้นส้มแตกยอด ออกดอก และติดผลในระยะเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการป้องกันกำจัด สะดวกในการดูแลรักษา ช่วยลดจำนวนครั้งในการพ่นสารเคมี และช่วยอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติที่พบมากในสวนส้ม ให้เกษตรกรเก็บยอด ใบ หรือเด็ดผลอ่อนที่ถูกเพลี้ยไฟเข้าทำลายนำไปเผาไฟทิ้งนอกแปลงปลูก เพื่อลดปริมาณเพลี้ยไฟ ช่วยให้ต้นส้มฟื้นตัวเร็วขึ้น และช่วยการแตกยอดของส้มรุ่นต่อไปอีกด้วย.....●

นายก:หล้าปัส



จากการที่กรมการข้าวได้วางแผนการรับรองพันธุ์ข้าวในทุกปีอย่างน้อยปีละ 4-5 พันธุ์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง และตามความสนใจของผู้บริโภค กรมการข้าวจะรับรองพันธุ์ข้าวให้มีความหลากหลายพันธุ์มากขึ้น

สำหรับปีนี้ กรมการข้าวจะรับรองพันธุ์ข้าว มากถึง 10 สายพันธุ์ โดยข้าวที่รับรองพันธุ์จะมีความหลากหลายประเภท ทั้งข้าวขาวพื้นนุ่ม ข้าวขาวพื้นแข็ง ข้าวหอมไทย ข้าวเหนียว ข้าวญี่ปุ่น ข้าวพื้นเมือง และข้าวสาลี โดยข้าวแต่ละประเภทจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันตามการนำไปใช้ประโยชน์ อาทิ



ข้าวขาวพื้นแข็ง อายุสั้น 90-100 วัน ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ข้าวทั่วไป 10-15% สักยภาพการให้ผลผลิตไร่ละ 1,000-1,200 กก. ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทนทาน

ต่อสภาพน้ำท่วมฉับพลัน สภาพอากาศเย็น

ข้าวเหนียว มีทั้งหมด 2 สายพันธุ์ ประกอบไปด้วย สายพันธุ์ RGDU10017-1-MAS-49-4-1-NKI-1-8-1-2 เสนอเป็นพันธุ์รับรอง ชื่อ กข24 (สกอนกร 72) เป็นข้าวที่ไวต่อช่วงแสง ลำต้นเตี้ย ต้านทานการหักล้ม ทำให้ลดการสูญเสียผลผลิตระหว่างการเก็บเกี่ยว และสายพันธุ์ CRI13055-1-1-2-1 เสนอเป็นพันธุ์รับรองชื่อ กข26 (เชิงราช 72) ไม้ไวต่อช่วงแสง อายุสั้นผลผลิตสูงกว่าข้าวเหนียวทั่วไปที่นิยมปลูก 8-15% สามารถปลูกได้ปีละ 2 ครั้ง จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีสำหรับให้เกษตรกรได้ใช้ปลูกเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากยิ่งขึ้น

ข้าวขาวพื้นนุ่มเป็นพันธุ์ข้าวเพื่อลดต้นทุนการปลูกข้าวขาวพื้นนุ่มที่ไม่ไวต่อช่วงแสง เช่น พันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปัจจุบันประสบปัญหาคุณภาพ การขัดสีลดลง อายุการเก็บเกี่ยว 120 วัน ยาวนานไปสำหรับเกษตรกรที่ต้องการพันธุ์ข้าวที่มีอายุสั้นกว่า 120 วัน เพื่อยกระดับการแข่งขันในด้านการส่งออกของข้าวหอมพื้นนุ่มของประเทศไทยในตลาดโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีข้าวประเภทอื่นๆ ที่พัฒนาคุณภาพมาทดแทนพันธุ์เดิมเพื่อใช้ประโยชน์ในการแปรรูปสำหรับบริโภคเฉพาะในแต่ละภูมิภาค เพื่อยกระดับการแข่งขันในตลาดโลก ให้สามารถผลิตข้าวได้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ.

ส-เล-เต



หุ่นไก่ย่างไม้มะดันห้วยทับทันเป็นสินค้า GI

นายสัตวแพทย์บุญญฤกษ์ ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ไก่ย่างไม้มะดันห้วยทับทัน เป็นสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดศรีสะเกษ โดยทำสืบทอดกันมามากกว่า 80 ปี ห้วยทับทันเป็นชื่อของอำเภอ ชาวบ้านห้วยทับทันเห็นว่า สถานีรถไฟห้วยทับทันมีคนสัญจรผ่านไปมาไม่น้อย จึงนำไก่บ้านที่เลี้ยงไว้มาขาย ใช้หอมแดงและกระเทียมที่ปลูกในพื้นที่หมักจนซึมเข้าด้านในเนื้อไก่ และใช้ไม้มะดันปรีมห้วยทับทันมาหุ้ม



ย่างไก่เนื่องจากคนห้วยทับทันคุ้นเคยกับไม้มะดันป่าเป็นอย่างดี

สำหรับไม้มะดันมีคุณสมบัติพิเศษ คือเหนียวไม่ฉีกง่าย ทนไฟ เมื่อหั่นไก่แล้วจะมีกลิ่นหอม รสเปรี้ยวอ่อน ๆ จากไม้มะดันช่วยเสริมรสชาติไก่ย่างให้อร่อยและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่น ปัจจุบันไก่ย่างห้วยทับทันมีความต้องการจากผู้ซื้อจำนวนมาก ทำให้ผู้ผลิตบางส่วนหันมาใช้ไก่สามสาย และไก่เนื้อในการผลิตไก่ย่างไม้มะดันเพิ่มขึ้น ทำให้ปัจจุบันมีร้านไก่ย่างห้วยทับทันมากกว่า 45 ร้าน จนเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชน ทำให้เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษมีรายได้มั่นคง

สินค้า GI เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่นที่มีคุณภาพและที่มา ปัจจุบันประเทศไทย มีสินค้า GI จำนวนทั้งสิ้น 108 สินค้า โดยมีสินค้าปศุสัตว์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ไก่เต็มไซยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมูย่างเมืองตรัง จังหวัดตรัง เนื้อโคขุนโพน

ยางคำ จังหวัดสกลนคร ฝ้ายทอดผสมขนแกะบ้านห้วย
หอม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และไข่ครอบสงขลา จังหวัด
สงขลา ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดัน
สินค้าปศุสัตว์ “ไก่อ่างไม้มะดันห้วยทับทัน” ให้เป็น
สินค้า GI เพื่อคุ้มครองชื่อสินค้าให้เป็นสิทธิของชุมชนที่
ขึ้นทะเบียน และที่สำคัญเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้ผู้
ผลิต เนื่องจากมีลักษณะพิเศษที่เป็นอัตลักษณ์แตกต่างจาก
ที่อื่น ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและ
คุณภาพของสินค้า

นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยใน
การประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ช่วย
กระจายรายได้สู่ชนบท และส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิ่น
ให้สามารถแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของกลุ่มชนในท้องถิ่นที่ร่วมมือกันพัฒนา
คุณภาพของสินค้า และรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่นด้วย.